

**BÁO CÁO**  
**Tổng kết Tháng hành động vì Người cao tuổi 2018**

Thực hiện Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 29/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai thực hiện Tháng hành động vì Người cao tuổi năm 2018. Ủy ban nhân dân Thị xã Bỉm Sơn báo cáo kết quả tổ chức triển khai Tháng hành động vì Người cao tuổi năm 2018 như sau:

**I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:**

**1. Công tác chỉ đạo điều hành:**

UBND thị xã Bỉm Sơn giao cho phòng Lao động- TB&XH phối hợp với Hội Người cao tuổi Thị xã xây dựng và triển khai Kế hoạch số: 10/KH-NCT ngày 25/6/2018 của Ban Thường vụ Hội người Cao tuổi về việc triển khai Tháng hành động vì Người cao tuổi năm 2018, đến các ban ngành, đoàn thể, đơn vị và UBND các xã, phường trên địa bàn.

**2. Hoạt động truyền thông:**

Phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông như: Phòng Văn hóa - TT, Trung tâm Văn hóa - TDTT, Đài truyền thanh và UBND các xã, phường, tập trung treo băng zôn và khẩu hiệu tuyên truyền về Tháng hành động vì Người cao tuổi năm 2018, với chủ đề "*Xã hội chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn*"; phối hợp với Đài truyền thanh đưa 02 tin bài, phóng sự.

Các cấp Hội đã tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng từ thị xã đến cơ sở; đồng thời gửi tài liệu đến các chi Hội để phổ biến cho NCT và hội viên về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước mới ban hành liên quan đến NCT. Viết 03 bài gương NCT sản xuất kinh doanh giỏi (gửi Báo NCT, bản tin nội bộ Tỉnh hội, trang thông tin điện tử thị xã), 15 tin, bài về hoạt động của Hội NCT (trong đó có 5 bài về gương điển hình NCT làm kinh tế giỏi) đăng tải trên trang Thông tin điện tử và đài phát thanh, truyền hình thị xã về ngày thành lập Hội NCT VN 10-5; truyền thống NCT Việt Nam (6-6), Quốc tế NCT (1-10); việc chăm lo đối tượng chính sách xã hội và việc thăm tặng quà, chúc thọ, mừng thọ NCT Tết Mậu Tuất 2018. Thông qua công tác tuyên truyền, Hội viên NCT, cán bộ và nhân dân trên địa bàn hiểu rõ vị trí vai trò của NCT trong xã hội, khẳng định những đóng góp của NCT và Hội NCT.

**3. Hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí, thể dục, thể thao:**

Chỉ đạo tổ chức, triển khai các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chủ đề "Mừng Đảng-Mừng Xuân" như: Liên hoan tiếng hát Người cao tuổi; tổ chức các hội thi thể dục dưỡng sinh, bóng chuyền hơi, cầu lông,... tại 85 câu lạc bộ.

Hội Người Cao tuổi Thị xã phối hợp với UBND các xã, phường triển khai: Tiếng hát Người cao tuổi tại 02 cụm (Phường Ba Đình, phường Phú Sơn), mỗi cụm 04 đơn vị, toàn thị xã có 160 diễn viên là NCT tham gia. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao của NCT và hội viên diễn ra sôi nổi, rộng khắp, tạo điều kiện cho NCT sống vui, sống khỏe, sống có ích; Tổ chức Giải bóng chuyền hơi Người cao tuổi tại 04 xã, phường (Phường Ngọc Trạo, phường Đông Sơn, phường Ba Đình, phường Phú Sơn) có trên 200 vận động viên là NCT tham gia.

#### **4. Hoạt động chăm sóc sức khỏe, thăm hỏi tặng quà:**

Tổ chức thăm hỏi, tặng quà người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn: Thăm và tặng 182 suất quà cho Người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bình quân mỗi suất quà trị giá hơn 200.000 đồng, được trích từ Quỹ “Chăm sóc phát huy vai trò NCT” các cấp. Những món quà các cấp đã trao cho các cụ NCT có hoàn cảnh khó khăn trong tháng qua tuy không nhiều nhưng có ý nghĩa lớn về mặt tinh thần, thể hiện sự quan tâm, đồng cảm chia sẻ của tổ chức hội NCT đối với NCT nói chung và NCT có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt nói riêng.

Tổ chức tư vấn, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho NCT, thực hiện Chương trình Mắt sáng cho NCT theo kế hoạch của Tỉnh hội. Tích cực vận động NCT mua BHYT đạt gần 90 % NCT có BHYT.

#### **5. Tổ chức triển khai rà soát, lập danh sách và tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho Người cao tuổi:**

Tổ chức lễ chúc thọ, mừng thọ nhân dịp tết Mậu Tuất 2018. Tổng số NCT được chúc thọ, mừng thọ 708 cụ (NCT tròn 100 tuổi có 05 cụ, NCT 90 tuổi có 45 cụ, NCT theo các độ tuổi: 70,75, 80, 85,90 và trên 100 có 658 cụ). Tổng kinh phí nhà nước cấp cho việc mừng thọ theo quy định 134.350.000 đồng và 25m vải lụa. Tổng kinh phí vận động XHH các tổ chức cá nhân tặng quà mừng thọ cho các cụ là 75.000.000 đồng. Đoàn lãnh đạo xã phường và Hội Người cao tuổi đến gia đình chúc Tết trao quà Chủ tịch nước cho 05 cụ tròn 100 tuổi trị giá 1.000.000 đ/1 người (Quà Tỉnh 500.000 đồng, quà thị xã 500.000 đồng), 5m vải lụa, và chúc thư của Chủ tịch nước

Tổ chức triển khai rà soát Người cao tuổi thuộc diện chúc thọ, mừng thọ nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019. UBND thị xã Bim Sơn đã triển khai Công văn số 2045/UBND-LĐTĐXH ngày 01/10/2018 về việc thực hiện công tác Người cao tuổi đến UBND các xã, phường.

#### **5. Ngân sách dành cho Tháng hành động vì Người cao tuổi:**

Tổ chức thực hiện Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam: UBND thị xã Bim Sơn đã triển khai Quyết định số 544/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 111/CV-UBND, ngày 19/5/2018 của UBND Tỉnh Thanh Hóa và Kế hoạch của Tỉnh hội về việc triển khai thực hiện Tháng hành động vì Người cao tuổi. Công tác huy động các nguồn lực trong xã hội để tặng quà, tổ chức các hoạt động cho Người cao tuổi nhằm phát huy vai trò Người cao tuổi trên địa bàn đạt được kết quả cao, với tổng kinh phí 177 triệu đồng.

## **II. ĐÁNH GIÁ CHUNG:**

### **1. Những kết quả đã đạt được:**

Công tác tiên khai thực hiện Tháng hành động vì người cao tuổi đảm bảo thống nhất, rộng khắp, thiết thực và phù hợp với tình hình của Thị xã; Nhận thức của người dân, cộng đồng và toàn xã hội được nâng cao trong việc tổ Tháng hành động vì Người cao tuổi, đặc biệt là đối với người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tất cả các Chi hội trên địa bàn Thị xã Bim Sơn đã tổ chức các hoạt động trong dịp Tháng hàng động vì người cao tuổi một cách thiết thực, đã thu hút được sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò của người cao tuổi.

### **2. Tồn tại, hạn chế:**

Nguồn kinh phí phục vụ Tháng hành động vì người cao tuổi còn hạn chế nên việc thăm hỏi, tặng quà động viên người cao tuổi, nhất là người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn chưa được đầy đủ.

Một số đơn vị, tổ chức hội còn mang tính hình thức (chưa chú trọng dành thời gian và kinh phí để tổ chức các chương trình).

### **3. Đề xuất, kiến nghị:**

Tăng cường công tác vận động nguồn lực hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của Hội Người cao tuổi nói chung và công tác thực hiện Tháng hành động vì người cao tuổi nói riêng; Tổ chức đồng bộ trên toàn thị xã tất cả các chương trình hoạt động trong Tháng vì người cao tuổi.

Đây là kết quả tổ chức Tháng hàng động vì người cao tuổi năm 2018 trên địa bàn Thị xã Bim Sơn, UBND Thị xã Bim Sơn báo cáo về UBND tỉnh và Sở Lao động-TBXH Tỉnh theo quy định./.

#### **Nơi nhận:**

- UBND Tỉnh (B/c);
- Sở LĐ-TBXH (B/c);
- Lưu: VT, LĐ.



**Mai Đình Lâm**